



ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV)

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตและมีหลักฐานชัดเจนว่ามีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และเพื่อปฏิบัติประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นสมควรดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๑. นักศึกษาชาวจีน ที่เดินทางกลับบ้านที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงตรุษจีน และยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ขอให้นักศึกษาจีนเหล่านั้น พำนักอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ นับจากวันที่ประกาศ สำหรับนักศึกษาชาวจีน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สังกัดโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการเลื่อนเปิดภาคการศึกษา จากเดิมวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และขอให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการร่วมกับฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อแจ้งกำหนดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ขอให้ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้กับนักศึกษาด้วย

๒. สำหรับนักศึกษาจีน ที่พำนักในประเทศไทย และไม่ได้เดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงตรุษจีน ขอให้โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการและฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ ประสานกับนักศึกษาเหล่านั้น เพื่อขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้ที่พักเดินทางกลับมาจากจีน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชือดังกล่าว

๓. ในกรณีนักศึกษาที่ได้เดินทางกลับมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ก่อนวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขอให้ศึกษามารายงานตัว ณ ฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองของโรคไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) ณ งานอนามัยและสุขาภิบาล (ห้องพยาบาล) และเพื่อให้มหาวิทยาลัยได้เฝ้าติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิด

๔. นักศึกษาที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาอาการป่วยด้วยตนเองและควรดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป

๕. ในกรณีที่นักศึกษาต้องเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนขอให้ระงับการเดินทางไว้ก่อน และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางได้ ขอให้หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจามหรือสวม

หน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

๖. ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากส่วนงานและนักศึกษาในโอกาสต่อไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริโรจน์ ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต